

ตอนที่ 2สมัครและอบรม

หลังจากที่อ่านประกาศ ครูก็ตัดสินใจสมัคร การสมัครสามารถทำได้โดยส่งทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเอง และ ทางอีเมลล์ ครูเลือกส่งทางอีเมลล์และไปสอบตามวันที่ได้ประกาศ การสอบ



นั้นประกอบด้วย ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ข้อสอบข้อเขียนนั้น ผู้สอบต้องมีความรู้ภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย เช่น วรรณยุกต์ การสะกดคำ พุทธประวัติ และ มารยาทไทย เป็นต้น เมื่อสอบข้อเขียนเสร็จ จะสอบสัมภาษณ์ต่อในช่วงบ่าย ทั้งนี้ การ

สัมภาษณ์ก็ต้องแสดงความสามารถพิเศษด้วย ครูอยากจะแนะนำนักเรียนว่า ถ้าหนูไปสมัครโครงการ สมัครทำงาน หรือสมัครทุนที่ไหน สิ่งที่หนูเขียนในใบสมัคร จะถูกนำมาตั้งเป็นคำถามให้หนูตอบ ดังนั้นควรจะคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ซื่อสัตย์ (ไม่เขียนเกินความจริง) และต้องฝึกซ้อมให้แม่นยำ เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามถึงทัศนคติ ข้อดี ข้อเสีย แม้ครูจะสอนภาษาอังกฤษ แต่เมื่อสมัครไปสอนภาษาไทย และ วัฒนธรรมไทย เราก็ต้องมีความสามารถด้านนี้ด้วย ครูอ่านหนังสือ หาความรู้ในอินเทอร์เน็ต และ ฝึกซ้อมครูเลือกร้องเพลงลาวดวงเดือน เป็นความสามารถพิเศษ คณะกรรมการถามครูว่าสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ไหม ครูจึงสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ และเลือกเรื่อง อักษรสามหมู่ (อักษรสูง กลาง ต่ำ) ในการตอบคำถามข้อนี้ นอกจากนี้การสัมภาษณ์ยังแบ่งครูเป็นระดับประถม และระดับมัธยมอีกด้วย

ระยะเวลาหนึ่งเดือนในการรอคอย มีทั้งตื่นเต้นและเตรียมใจไปพร้อม ๆ กัน ตื่นเต้นมาก แต่ก็บอกตัวเองว่า เราทำดีที่สุดแล้ว จะยอมไปพันครั้ง หมื่นครั้ง ผลมันก็ออกมาเหมือนเดิม เมื่อวันประกาศผลมาถึง ผลยังไม่ออก และล่าช้าไปประมาณ 1 สัปดาห์ ตอนนั้นคิดว่าไม่ติดแน่ แต่แล้วก็ได้รับการติดต่อให้ไป



รายงานตัว พร้อมจ่ายเงินค่าอบรมวิชาการ และ ด้านวัฒนธรรม จำนวน 5,000 บาท ครูดีใจมาก เพราะนอกจากความสามารถของครูเป็นที่ยอมรับแล้ว การเข้าร่วมโครงการนี้ยังเป็นการพิสูจน์ว่า คนที่เคยป่วยคนหนึ่ง สามารถกลับมาใช้ชีวิต ทำงานได้อย่างเต็มที่และอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง ทั้งยัง นำมาซึ่งชื่อเสียงแก่วงศ์ตระกูลอีกด้วย ครูคิดเสมอว่าอยากตอบแทนคุณแผ่นดิน อยากทำบางสิ่ง บางอย่างเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ด้วยความสามารถที่มีอยู่ วันนี้ด้วย เจตนาที่มี รวมถึงปณิธานที่ตั้งไว้ ได้มีโอกาสสนองคุณท่าน แม้แค่ในระยะเวลาอันสั้น ก็นำมาซึ่ง ความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ อยากจะบอกนักเรียนว่า บางครั้งสิ่งที่เราทำอาจไม่มีใครเห็น แต่ ครูเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมเห็น เราจึงควร คิดดี ตั้งใจดี และ ทำดี ควบคู่กันไป ครูเชื่อว่า นักเรียนก็ ได้รับผลที่ดีเช่นกัน

หลังจากพิมพ์ใบจ่ายเงินแล้วครูก็นำไปจ่ายที่ธนาคาร และจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาต ลาไปอบรม การอบรมก็เป็นเรื่องสนุก มีประโยชน์ และได้ความรู้ โดยแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรกใช้



ระยะเวลาสิบวัน ณ คณะครู ศาสตราจารย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีรายละเอียด เกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน และวางแผนกิจกรรม การประดิษฐ์สื่อการสอน การร้อยมาลัย การจับผ้า มวยไทย มวยไทยและ การตัดไทย เป็นต้น วิทยากรก็ล้วนแล้วแต่เป็น

บุคคลที่มีประสบการณ์ เป็นคณาจารย์ที่มีความรู้ ระยะที่สองใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ณ สถาน ปฏิบัติธรรม ต้นบุญธรรมสถาน อ. เมือง จ.ชลบุรี โดยได้ฝึกการทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ถือนิกล 8 สดับรับฟังธรรมะจากพระวิทยากร ศาสนพิธี เช่น การจุดเทียนชนวน วัฒนธรรมไทย ดนตรี ไทยเช่นกลองยาว อังกะลุง นาฏศิลป์ รำไทย และ การจัดกีฬา การจัดกีฬาครั้งนี้ ได้ฝึกการแบ่งงาน และจัดเตรียมอุปกรณ์ โดยนำสิ่งที่มีรอบตัวมาประยุกต์ใช้ ในคืนสุดท้ายมีการแสดงจากครูทุกคนที่ เข้าร่วมโครงการ ได้แสดงความสามารถทางวัฒนธรรมไทยกันทุกคน แม้จะเป็นการฝึกอบรมที่ไม่ นานนัก แต่ก็ได้รับความรู้อย่างมากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และยังได้ รู้จักเพื่อนใหม่อีกด้วย ตอนหน้ามาฟัง กว่าจะได้วิชา และการเดินทาง รวมถึงการแลกเงินนคะ